

โครงการยกย่องบุคลากร คน.ต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖๓

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาบุคลากรเป็นนโยบายที่สำคัญของกรมการค้าภายใน ซึ่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ และมีขีดสมรรถนะที่สามารถแข่งขันได้ เนื่องจากบุคลากรเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของกรมการค้าภายใน ที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจการค้าในประเทศให้มีความเข้มแข็ง เป็นธรรม รวมถึงพันธกิจอันสำคัญยิ่ง ซึ่งมุ่งประโยชน์ของประชาชนคนไทยให้กินดี อยู๋ดี และเนื่องด้วยสถานการณ์ ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก จึงทำให้บุคลากรของกรมการค้าภายในต้องปรับตัว รวมถึงต้องมีความรับผิดชอบภารกิจการบริหารราชการมากขึ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจ ให้บรรลุตามเป้าหมาย และในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการค้าภายในครบรอบ ๗๘ ปี จึงควรมีกิจกรรมที่เผยแพร่เกี่ยวกับผลงานและคุณความดีของบุคลากร โดยประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคลากรผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับของบุคลากร ในหน่วยงานและบุคคลทั่วไป เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร รวมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรมอันดี ผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบหน้าที่
๒. เพื่อเป็นตัวอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีเพื่อองค์กร และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของกรมการค้าภายใน
๓. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรกรมการค้าภายในมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ผ่านบุคลากร คน.ต้นแบบ ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

วิธีดำเนินการ

ในปี ๒๕๖๓ กำหนดพิจารณาคัดเลือกบุคลากร คน. ต้นแบบ จากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๔ คน โดยสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรมจะเวียนหนังสือเพื่อส่งแบบฟอร์มให้กอง/ กลุ่ม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่งให้ สลก. ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) ส่วนกลาง ให้แต่ละ กอง/กลุ่ม พิจารณาเลือกบุคลากรภายในสังกัด จำนวน ๑ คน และเลือกบุคลากรภายนอกสังกัดทั้งที่อยู่ในส่วนกลางหรือภูมิภาค จำนวน ๑ คน (ถ้ามี)

(๒) ส่วนภูมิภาค ให้แต่ละศูนย์ซึ่งตวงวัดภาคและสำนักงานสาขาซึ่งตวงวัด พิจารณาเลือกบุคลากรภายในสังกัดจำนวน ๑ คน และเลือกบุคลากรภายนอกสังกัดทั้งที่อยู่ในส่วนกลางหรือภูมิภาค จำนวน ๑ คน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร คน. ต้นแบบ โดยระยะเวลา ดำเนินการอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ๒๕๖๓

การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

อิงจากเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น เกณฑ์จริยธรรมหรือจรรยาข้าราชการ รวมทั้ง “ค่านิยม” ของกรมการค้าภายใน เนื่องจากเป็นหลักยึดที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดเป็นหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือก คน.ต้นแบบ ดังนี้

“คน. พร้อมใจมีวินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา”

เกณฑ์อ้างอิง	แนวทาง
จรรยาข้าราชการ กรมการค้าภายใน	มีคุณลักษณะ/พฤติกรรมที่แสดงออกชัดเจนในด้านต่างๆ เช่น * จิตสาธารณะ : ยึดประโยชน์ส่วนรวม มีระเบียบ วินัย และรักษาเกียรติ การเป็นข้าราชการ * ซื่อสัตย์ สุจริต : ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาประโยชน์ * รับผิดชอบ : อุทิศตนให้กับราชการอุทิศสาคะ พากเพียร รับผิดชอบต่อ ผลการทำงาน * มุ่งผลสัมฤทธิ์ : ทำงานแบบยึดผลสัมฤทธิ์และมีผลสำเร็จที่ดีต่อส่วนรวม
ค่านิยมกรมการค้าภายใน (Core Value)	มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามค่านิยมกรม ได้แก่ (๑) เป็นธรรม (๒) โปร่งใส (๓) ใส่ใจบริการ (๔) ทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ (๕) อุทิศตนเพื่อส่วนรวม

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ : - บุคลากรในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๔ คน

เชิงคุณภาพ : - ผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคลากร คน. ต้นแบบมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
- เป็นตัวอย่างที่พึงประพฤติปฏิบัติตาม

งบประมาณ

๑. ค่าจัดทำโล่รางวัลจำนวน ๔ อัน อันละ ๒,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณสำนักงานเลขานุการกรม

๒. เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนสำหรับบุคลากร คน.ต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน ๔ คน คนละ ๕,๐๐๐.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุนสวัสดิการกรมการค้าภายใน
รวมงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการฯ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป

สำนักงานเลขานุการกรม
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรม
มีนาคม ๒๕๖๓

“คน. พร้อมใจมีวินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา”